



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

เรื่อง นโยบายการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา ปรับรูปแบบวิธีการทำงานใหม่
ด้วยการเน้นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยง
กับนโยบายพัฒนาประเทศไทย (Thailand ๔.๐) และระบบราชการ ๔.๐

ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้
การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามา
บริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการ ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้าน
ต่าง ๆ เพื่อปรับแก้จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัย
คุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรงในศตวรรษที่ ๒๑

ดังนั้น เพื่อให้นโยบายการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา ปรับรูปแบบวิธีการทำงานใหม่ ด้วย
การเน้นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายพัฒนา
ประเทศไทย (Thailand ๔.๐) และระบบราชการ ๔.๐ จึงให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงาน
จ้าง ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

๑. การปรับตัว เป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเทคโนโลยีให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาตัวเองให้ทันและเปิดใจยอมรับเพื่อเรียนรู้และค้นหาแนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลา

๒. การทำงานเป็นทีม โดยให้ความร่วมมือในการทำงานกับทุกคน สำหรับ “ผู้นำ” ให้คำแนะนำ
วางแนวทาง ให้คำปรึกษา ช่วยสอนงาน ช่วยเหลือให้คำปรึกษาในการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เดินทางอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ โดยใช้แนวทางการยืดหยุ่นที่สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็น
ศูนย์ร่วมของการ Brainstorming สำหรับ “ผู้ใต้บังคับบัญชา” ให้ความร่วมมือในการทำงานในภายในหน่วยงาน
และทุกภาคส่วน

๓. สร้างภาวะผู้นำ ให้กล้าพูดอย่างมีทักษะ เพื่อนำเสนอแนวคิดที่มีเหตุผล มีความกล้าคิดในแบบ
ที่แตกต่างและดีกว่าเดิม โดยใช้ทักษะ Critical thinking หรือ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งเป็นการคิดที่เริ่มจาก
ความสงสัยหรือมีข้อโต้แย้งแล้วค้นหาคำตอบอย่างมีเหตุผล ไม่สร้างความแตกแยกทางความคิดไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือระดับพนักงานก็ต้องมีทักษะในการพูด สามารถนำเสนอแนวความคิดกับผู้ร่วมงานทุก
คนให้เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. การพัฒนาต่อยอด ประเมินและปรับปรุงทุกงานให้พัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด งานทุกชิ้นจะต้อง
วัดผลได้ เพื่อผลที่ไปปรับปรุงพัฒนาต่อยอด แต่การพัฒนานั้นจะต้องไปในทิศทางเดียวกับองค์กร

/๕.การมีส่วนร่วม...

๕. การมีส่วนร่วมและบูรณา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยการมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้มีส่วนร่วมในการคิด ริเริ่ม การพิจารณา ตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ

๖. การนำเทคโนโลยีมาสารสนเทศ มาเพื่อช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔



(นางปานิศา พรนิมิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว